

Số: /KH-STC

Hưng Yên, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Thực hiện Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (*viết tắt là Kết luận số 69-KL/TW*), Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện với những nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (*viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW*), Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (*viết tắt là Nghị quyết số 45-NQ/TW*) và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 29/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản liên quan nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động, xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Sở.

2. Thường xuyên phối hợp rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện quy định pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chú trọng các chính sách tài chính, đầu tư, đấu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công, chính sách xã hội hoá.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp.

3. Tham mưu bố trí ngân sách nhà nước, phân bổ nguồn lực hợp lý dành cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực và thị trường khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; Phòng Quản lý ngân sách.

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Giao phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- GD và các PGD Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Công TTĐT của sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Tải